

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VỊ XUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA

Vị Xuyên, ngày tháng 01 năm 2024

V/v tăng cường các giải pháp phòng
ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 51/UBND-NCPC, ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, đặc biệt hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 10/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 16/6/2020 của UBND huyện Vị Xuyên về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công văn số 195/UBND-CA, ngày 29/12/2023 của UBND huyện về tăng cường công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em trên không gian mạng....

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa trước mọi thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn; đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức tiếp cận đến đối tượng tuyên truyền nhằm truyền tải có hiệu quả, phát huy môi trường mạng Internet, mạng xã hội để vừa tuyên truyền, vừa tiếp nhận, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường thời lượng, tần suất các bài viết, phóng sự liên quan đến những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, hướng dẫn người dân nhận diện, ứng phó và tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

3. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thường xuyên rà soát, xác định những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục, nhất là đối với những

lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đất đai, bất động sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư kinh doanh... Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải gương mẫu, nêu cao cảnh giác chấp hành pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm nói chung và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Chú trọng duy trì, phát huy, xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào; củng cố và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư, xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự.

4. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ngành, thôn bản, tổ dân phố tuyên truyền, khuyến cáo đến người dân nâng cao cảnh giác: ⁽¹⁾Không công khai các thông tin cá nhân lên các trang mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng thủ đoạn lừa đảo; khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần chọn lọc những thông tin có thể chia sẻ công khai, thông tin giới hạn người xem. ⁽²⁾Không tin tưởng vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng, không nạp tiền thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng. ⁽³⁾Không kết bạn với những người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những người hứa hẹn cho, tặng số tiền lớn, những món quà đắt tiền. ⁽⁴⁾Cảnh giác với những trang website giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế, trang website ngân hàng... lưu ý chỉ nên nhập thông tin tài khoản ngân hàng trên các website chính thức của ngân hàng có uy tín. ⁽⁵⁾Tuyệt đối không cung cấp mã OTP do ngân hàng gửi cho bất kỳ ai, *(kể cả nhân viên ngân hàng nếu không được kiểm soát)*. ⁽⁶⁾Đối với các tin nhắn qua mạng xã hội, qua điện thoại người quen, bạn bè nhờ mua thẻ cào điện thoại, nhờ chuyển tiền hộ cần gọi điện trực tiếp để xác nhận thông tin với người nhờ, không nói chuyện qua tin nhắn. ⁽⁷⁾Đối với các cá nhân có nhu cầu chuyển - nhận tiền từ nước ngoài về chỉ gửi nhận thông qua ngân hàng có uy tín, không sử dụng các dịch vụ chuyển, đổi tiền quốc tế của cá nhân không hợp pháp. ⁽⁸⁾Không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác, đặc biệt là những đối tượng không quen biết *(Trong nhiều trường hợp đối tượng phạm tội đã lợi dụng tài khoản ngân hàng do mua, mượn, thuê được để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Đây là hành vi trực tiếp (vô tình hoặc cố ý) tiếp tay cho tội phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật)*.

*Lưu ý: Tổ chức lồng ghép tuyên truyền vào các buổi họp thôn, tổ dân phố **ít nhất 01 buổi**, cùng các hình thức khác đảm bảo chất lượng, hiệu quả **xong trong tháng 01/2024**. Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền UBND các xã, thị trấn gửi về UBND huyện *(qua Công an huyện)* trước ngày **02/02/2024** để tổng hợp.

5. Công an huyện tăng cường công tác kiểm soát không gian mạng, triển

khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh bất động sản, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, tham gia hội, họ, phường, kinh doanh thiết bị số...; tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân; lợi dụng lỗ hổng bảo mật của hệ thống quản trị để thu thập, khai thác thông tin cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện để chủ động trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ nội dung chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Huyện ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Viện kiểm sát, Tòa án, Công an huyện;
- Ban chỉ huy Quân sự huyện;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Thị Phụng